

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại “đường đua xanh” độc đáo Green Cần Giờ Marathon HDBank 2024

15:15 27/08/2024

Tác giả: Đang cập nhật

“Đường đua xanh” Green Cần Giờ Marathon HDBank 2024 hứa hẹn sôi động và hấp dẫn khi thu hút hơn 3.000 Runners trong nước và quốc tế tham gia, cùng nhiều hoạt động ý nghĩa vì môi trường và cộng đồng.

Giải đấu mang đậm tinh thần ESG này sẽ diễn ra vào ngày 7 và 8/9/2024, tại huyện Cần Giờ “lá phổi xanh” của TP. HCM, khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn của thế giới. Giải chạy Green Cần Giờ Marathon mùa 3 năm nay có sự đồng hành đặc biệt của nhà tài trợ kim cương HDBank với tên gọi mới Green Cần Giờ Marathon HDBank 2024.



GIẢI MARATHON CẦN GIỜ XANH HDBANK 2024



RACE DATE

07TH - 08TH SEP 2024



Green Cần Giờ Marathon HDBank 2024 “đường đua xanh” của tinh thần ESG thu hút hơn 3.000 runners trong nước và quốc tế tham gia.

Nằm trong chuỗi hoạt động của lễ hội Nghinh Ông, một lễ hội lâu đời được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia từ năm 2013, Green Cần Giờ Marathon HDBank 2024 do Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ UNIQUE phối hợp cùng Liên đoàn Điền kinh TP. HCM tổ chức dưới sự chỉ đạo và hướng dẫn của Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM.

Tiên phong thực thi các chuẩn mực ESG về (môi trường, xã hội và quản trị) tích hợp với hoạt động kinh doanh, HDBank đã lựa chọn trở thành nhà tài trợ kim cương, đồng hành cùng Green Cần Giờ Marathon HDBank 2024 với nhiều hoạt động ý nghĩa. Qua “đường đua xanh” này, HDBank mong muốn lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường, cổ vũ tình yêu thể thao và rèn luyện sức khỏe, cũng như truyền tải các giá trị lịch sử, văn hoá đến cộng đồng và du khách quốc tế.

Green Cần Giờ Marathon HDBank 2024 trở thành “đường đua xanh” độc đáo và lý tưởng cho hơn 3.000 Runners trong nước và quốc tế, khi được tổ chức tại khu dự trữ sinh quyển thế giới rừng ngập mặn Cần Giờ “lá phổi xanh” của TP. HCM.

Giải chạy Green Cần Giờ Marathon HDBank 2024 được thiết kế các cự ly thi đấu đa dạng, bao gồm Kids Run, 5km, 10km, Half Marathon và Marathon, cùng các hạng mục thi đấu hấp dẫn. Đây cũng là giải đấu mang đậm tinh thần ESG, mang đến nhiều hoạt động ý nghĩa vì môi trường và cộng đồng, như nhặt rác và làm sạch bãi biển, trồng cây tạo mảng xanh, cùng các hoạt động văn hóa, an sinh xã hội..., hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm đáng nhớ cho các vận động viên.

Giải chạy Green Cần Giờ Marathon HDBank 2024 cũng sẽ góp phần quảng bá lễ hội Nghinh Ông và địa danh Cần Giờ đến cộng đồng và du khách quốc tế.



CLB HDBank Runners hội tụ hàng ngàn cán bộ nhân viên đã tham gia nhiều giải đấu ở khắp các tỉnh thành trên cả nước.

Qua gần 35 năm phát triển bền vững, HDBank hiện có hơn 360 điểm giao dịch tại tất cả 63 tỉnh thành trên cả nước, gần 18.000 cán bộ nhân viên, phục vụ hơn 17 triệu khách hàng, quy mô và hiệu quả hoạt động ở top đầu hệ thống các ngân hàng thương mại Việt Nam.

Với mục tiêu phát triển bền vững, song song hoạt động kinh doanh, HDBank luôn đi đầu trong các hoạt động cộng đồng và công tác xã hội, “chấp cánh yêu thương” với nhiều chương trình ý nghĩa cùng hàng ngàn hoạt động thiện nguyện trên cả nước.

Nhiều năm qua HDBank đã đồng hành cùng thể thao Việt Nam với bóng đá futsal, bóng đá nữ, cờ vua, chạy bộ... Thể thao cũng là một trong những hoạt động không thể thiếu quá trình phát triển một tập thể gần 18.000 cán bộ nhân viên vững mạnh và giàu bản sắc của HDBank. Trong đó, CLB HDBank Runners hội tụ hàng ngàn cán bộ nhân viên yêu thích chạy bộ trên toàn hệ thống, cùng chung khát khao lan tỏa tinh thần thể thao và rèn luyện sức khỏe đến cộng đồng. Đến nay, HDBank Runners đã tham gia nhiều giải đấu ở khắp các tỉnh thành phố trên cả nước.

Theo chia sẻ của đại diện lãnh đạo HDBank, Green Cần Giờ Marathon HDBank 2024 không chỉ là

một giải đấu thể thao đơn thuần mà còn là một sự kiện mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, truyền cảm hứng và góp phần xây dựng một môi trường xanh, sạch, đẹp.

Bảo Châu

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/nhieu-hoat-dong-y-nghia-tai-%E2%80%9Cduong-dua-xanh%E2%80%9D-doc-dao-green-can-gio-marathon-hdbank-2024>